

[บริการรัฐ] จัดการธุรกิจ

■ ธงชัย สันติวงศ์
Thongchaisuntivong@hotmail.com

ต้อจากบทความครั้งที่แล้ว ที่ผมเขียนถึงระบบราชการกับการเมืองนั้น แท้จริง ผมเห็นถึงความจำเป็นของการต้องปฏิรูประบบราชการ ที่รัฐบาลกำลังเร่งทำอยู่ และไม่ได้คัดค้าน แต่ปัญหาใหญ่คือ การปฏิรูประบบราชการเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องทำอย่างรวดเร็วเพราะหากผิดพลาดไป ผมเสียจะเรียกคืนไม่ได้ และจะเป็นเรื่องยากทำให้กลไกการบริหารราชการแผ่นดินต้องเสียหาย ที่เห็นเป็นปัญหา คือ ความสับสนและไม่เป็นระบบที่เริ่มจะก่อปัญหาขึ้น เช่น การย้ายข้าราชการระดับสูง โดยไม่รอการปรับโครงสร้าง หรือ การคิดย้ายสังกัดหน่วยงาน ตามแนวคิด "การขนานการ" กลับกระทบต่อฐานตำแหน่งและศักดิ์ศรีของหน่วยงานในโครงสร้าง กระทั่งโยงไปถึงการขึ้นเงินเดือน หรือ การขึ้นเงินเดือนครูสำหรับการปฏิรูปโครงสร้างการบริหารการศึกษา ก็จะเป็นปัญหาต่องบประมาณ โดยที่ยังไม่ชัดเจนเหมาะสม มีประสิทธิภาพและยุติธรรมเพียงใด การปฏิรูปจึงไม่ใช่เป็นเพียงการทำแยกส่วนหรือมองภาพเป็นองค์รวม แต่ต้องมีความเข้าใจระบบต่างๆ ที่จะต้องขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงไปอย่างสอดประสาน มีจังหวะเวลาก่อนและหลัง และมีประสิทธิภาพ ปัญหาการจัดโครงสร้างองค์การ "บนโต๊ะ" จึงจะไม่เกิด และการทำที่ถูกที่ควรอย่างไร ทุกฝ่ายจะต้องช่วยกันให้ข้อคิดพิจารณาแก่กันให้ดี และต้องใช้เวลา แต่ระยะสั้นที่ควรแก่การหยิบเอามาพูดในขณะนี้ ที่ผมคิดว่าสำคัญ คือ งานฟื้นฟู

'ดอกเบี๋ยไทย' ในท่ามกลางพายุอารมณ์

เศรษฐกิจ ซึ่งทั้งพ่อค้าและประชาชนต่างติดตามกระแสการหดตัวของเศรษฐกิจ ที่กระทบต่อการฟื้นตัวของไทย

จุดศูนย์กลางของการติดตาม คือ รมต. คลัง ที่รับผิดชอบเป็นฐานผลเศรษฐกิจ ในช่วงกว่าสองอาทิตย์หลังเกิดเหตุ รมต. คลัง ออกข่าวทางสื่อมากมาย ตั้งแต่ รัฐวิสาหกิจไทย ช่วยกู้เศรษฐกิจอย่างไร โอกาสของการบินไทย (ยังมีอยู่) ในวิกฤติการบินโลก การท่องเที่ยวก็ยังมีโอกาสดึงเงินเข้ามาได้ จะมีการจับมือปล่อยเงินกู้ SMEs พื้นลงทุน การชื่นชมความสำเร็จของธนาคารประชาชนที่ประเมินใน

เรื่องที่น่าอยู่แน่นอนคือ "อัตราดอกเบี้ย" ซึ่งแบงก์ชาติและภาคเอกชนเห็นว่า ดอกเบี๋ยไม่ควรต้องลดตามแต่ท่ามกลางปัญหาความแปรปรวนที่คล้ายกับเกิดพายุอารมณ์ขึ้นและกำลังพยายามแก้ไขให้ "ความมั่งคั่ง" พื้นดินกลับคืน ผมยังไม่เห็นการบรรณาการปรับตัวทางยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจที่ควรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นทำให้เห็นไม่ชัดเจนว่า เศรษฐกิจไทยจะไปทางไหน?

ต่อเรื่อง "อัตราดอกเบี้ย" ซึ่งกลายเป็นภาคไม้ที่มิหน้าหนักมากขึ้นเมื่อสหรัฐและยุโรปลดอัตราดอกเบี้ยลงแล้วนี้ ผมเห็น รมต.คลังยืนหยัดเช่นเดียวกับผู้ว่า

"อัตราดอกเบี้ยไทย"จะลดตามอัตราดอกเบี้ยสหรัฐและยุโรปแน่

ซึ่งเหตุผลผมมีง่ายๆ คือ พิจารณาจากยุทธศาสตร์ของรัฐบาล มาตรการที่หวังไว้นาน คือ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจและพยายามใช้หัวรถจักรใหญ่ คือ ความสำเร็จจากการระดมทุนจากตลาดทุน ไว้ให้เกิดความคึกคักและมั่นใจ ซึ่งเมื่อสำเร็จก็จะมีดัชนีอ้างอิงสำหรับเอชชกับพันธบัตรรัฐบาลที่จะออกตามลงทั้งสองอย่างจะช่วยให้เกิดสภาพคล่องและช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัว ซึ่งอาจจะสำเร็จก็ได้ ผมกล้าจะไม่ประมาท

หากประเมินด้วยประสบการณ์ ผมมีความเชื่อว่า ตลาดทุนและความเชื่อมั่นจะมีได้ จะอยู่ที่ภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงคือ ภาคเกษตรและอุตสาหกรรม ที่โยงโดยตรงกับระบบเครดิตทางการค้าและการทำงานตามปกติของสถาบันการเงิน คือ ธนาคารพาณิชย์มากกว่าเครื่องมือใหม่ที่หวังกันคือ ตลาดทุน

โดยที่จากการติดตามข่าวการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของไทย หลังเหตุการณ์ก่อการร้ายในสหรัฐยังไม่มีย่อไรใหม่ นอกจากความจริงจังของการจดทะเบียน พ.ร.บ. ทุนรัฐวิสาหกิจ ของ ปตท. และการใหม่โฉมหน้าของ ไอเน็ต กับ ข่าวการตั้งบอร์ดการบินไทย ท่ามกลางการเกิดวิกฤติการบินทั่วโลก ทำให้ผมมั่นใจว่า การลดอัตราดอกเบี้ยไทย จะเกิดขึ้นไม่เร็ววันนี้

เพื่ออย่างน้อยให้อัตราดอกเบี้ยไทยลดไว้ใช้ได้อีกชั้น ก็ยังดี แต่จะได้ผลแค่ไหน จะอยู่ที่ความมั่งคั่งในการคิดและประเมินมูลค่าของกิจการขึ้นในสหรัฐ ที่จะนิ่งนอนใจไปในอนาคต

ผมขอฟันธงเลยว่า ขณะที่ภาคเอกชนพอใจกับอัตราดอกเบี้ยปัจจุบัน แต่เอาเข้าจริง "อัตราดอกเบี้ยไทย" จะลดตามอัตราดอกเบี้ยสหรัฐและยุโรปแน่

ช่วงสั้น โดยเฉพาะการใช้เงินปรมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งทั้งหมดคือยุทธศาสตร์การบริหารทางเศรษฐกิจที่วางไว้ก่อนเกิดเหตุที่เกิดขึ้นที่นิวยอร์ก แต่ขณะนี้เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงและยังไม่ถ่วง โดยที่ชัดเจนคือ หัวรถจักรใหญ่ คือ สหรัฐอเมริกาเจอปัญหาหนัก และกำลังเยียวยาตนเอง ตัวธนาคารการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ให้ตกลงไปอีก โดยเฉพาะการพยายามให้คน "มีความเชื่อมั่น" และ "วางออกมาใช้จ่าย" เพื่อให้เศรษฐกิจฟื้นหน้าต่อไป

โดยมาตรการสำคัญคือ การลดดอกเบี้ยถึง 2 ครั้งติดๆ กัน จนทำให้เกิดผลสะท้อนมาถึงไทยใน

แบงก์ชาติ ว่า ไทยเป็นคนและประเทศไม่เกี่ยวข้อง จึงไม่ต้องลดดอกเบี้ย ผมมีข่าวว่า รมต.คลังก็ยืนยันถึงสัญญาณ 8 ต.ค. นี้ จะลดดอกเบี้ย" กับ "คาดหวังดอกเบี้ยไทยปรับตามเฟดเร็วๆ นี้ - เบิกกำไรที่ดิน รวรัฐเพิ่มกำลังซื้อ"

ปัญหาที่น่าคิดสำหรับคนทั่วไปคือ แล้วจริงๆ "อัตราดอกเบี้ย" จะไปทางไหน จะลดตามหรือไม่?

ผมขอทายแบบฟันธงเลยว่า ขณะที่ภาคเอกชนโดยคณะกรรมการหอการค้าอัตราดอกเบี้ยปัจจุบัน และเห็นว่าไม่ควรลด เช่นเดียวกับแบงก์ชาติ และรมต.คลังก็ตาม แต่เอาเข้าจริง ผมว่า